

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ EU

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) หมายถึงบริษัทและกิจกรรมของ Aviagen group (“Aviagen”) ในสหภาพยุโรป (“EU”) และเขตเศรษฐกิจยุโรป และครอบคลุมถึงวิธีการที่ Aviagen จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณเคยยอมรับว่าคุณเห็นด้วยเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัท Aviagen ต่อข้อมูลของคุณได้ที่ aviagen.com/contact-us/

ข้อมูลที่เราเก็บ และวิธีการเก็บ

Aviagen เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ ผู้ทำสัญญาทั้งในส่วนของลูกค้าและซัพพลายเออร์ รวมไปถึงบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจร่วมกัน โดยข้อมูลที่เก็บจะเป็นข้อมูลการติดต่อเป็นหลัก (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) และอาจรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของธุรกิจของเรา โดยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางผู้ขาย ฝ่ายการตลาด และกิจกรรมการซื้อขาย ทางเว็บไซต์ของ Aviagen หรือทางการพูดคุยต่อหน้าในกิจกรรมหรือการนัดหมายต่างๆ

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อทางด้านธุรกิจ (เช่น สำหรับการขาย, การตลาด และการสั่งซื้อ) ด้านการเงินและธุรการ และระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนด เราใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Aviagen และบริษัทในเครือ หากคุณไม่ประสงค์ได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้กรุณาติดต่อที่ info@aviagen.com

เรามีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท Aviagen ภายใต้ข้อบังคับของนโยบาย เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาด

คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ (cookies) (ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บใน web browser ของคุณ) เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานของเว็บไซต์ Aviagen และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้รวมถึงวิธีการใช้งาน กรุณาไปที่ www.cookiecentral.com การยกเลิกการใช้คุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ Aviagen

ลิงค์

เว็บไซต์ของ Aviagen อาจมีลิงค์เพื่อไปสู่เว็บไซต์อื่น และเมื่อคุณคลิกที่ลิงค์เหล่านั้น คุณกำลังเข้าไปสู่เว็บไซต์อื่น และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น และขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย ซึ่งอาจมีนโยบายที่แตกต่างจากทางเรา

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและองค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (และข้อมูลอื่นๆ) จากการนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดัดแปลง หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนอาจถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบน Server ซึ่งอยู่ใน data center ของเราที่อเมริกา

การถ่ายโอนไปที่สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บอาจถูกเก็บรักษาและจัดการโดย Aviagen ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างจากประเทศของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลไปที่สหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัท Aviagen ซึ่งอิงจากข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่สาม (standard contractual clauses) ซึ่งได้รับการรับรองโดย คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

การเข้าถึง, แก้ไข และลบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล (รวมถึงอัปเดตข้อมูลการติดต่อ) รวมไปถึงย้ายข้อมูลของคุณไปยังบริษัทอื่น คุณสามารถทำเรื่องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณไว้โดยไม่มีกำหนด เพื่อเหตุผลทางธุรกิจและทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำธุรกิจกับเราแล้วก็ตาม

หากต้องการสอบถามเหตุผลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่ info@aviagen.com หรือทางเว็บไซต์ของ Aviagen

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในบางครั้งเราอาจมีการทบทวนนโยบายเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือกฎหมาย หากทางเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบกรณีเรามีข้อมูลที่อยู่ของคุณเก็บไว้

สิทธิ์ของคุณและข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@aviagen.com หรือทางเว็บไซต์ Aviagen นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิภายใต้กฎหมายของ EU ในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณเกี่ยวกับ การดำเนินงานในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ